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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  3/2564 
วันพุธที่  ๗  เมษายน  2564    เวลา ๑๓.30  น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นิศากร  สุวรรณ (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
2. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/๒๕๖4 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564                 
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน 5 หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 2/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
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 วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 5.1 การขอเปิดหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับแจ้งจากตัวแทนรับนักศึกษาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกว่า 
ปัจจุบันมีชาวต่างชาติ จํานวน 7 คน มีความสนใจท่ีจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ในปีการศึกษา 
2564 ซ่ึงท้ัง 7 คน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักก่ิง ซ่ิงหัว ประเทศจีน ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับอนุปริญญา ในเบ้ืองต้นทางตัวแทนรับนักศึกษาได้ส่งใบแสดรายวิชาและผลการเรียน ให้ทาง
สาขาวิชาได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการรับนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีมี
ความสนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบ ให้ชะลอการขอเปิดหลักสูตร 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ และให้สาขาพิจารณาหาข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
 2. เงื่อนไขคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีมาเรียนในหลักสูตรนี้  ต้องใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษได้ดี ดังนั้นนักศึกษาอาจต้องเรียน Take Course ภาษาไทยก่อน 
 
 5.2 การขอแบ่งกลุ่มนักศึกษา หมู่เรียน 631230201 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เนื่องจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่เรียน 
631230201 จํานวน 45 คน นั้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ประสบปัญหาจาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีนักศึกษาจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน เนื่องจากรายวิชาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นวิชาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาและเน้นการปฏิบัติ ทําให้ผู้สอน           
ไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ส่งผลโดยตรงต่อผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีอยู่ในระดับท่ี              
ไม่น่าพึงพอใจและมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา 
  นอกจากนี้ ในแผนการรับนักศึกษารหัส 63 นั้น ทางสาขาวิชาเปิดรับนักศึกษา
จํานวน 60 คน ซ่ึงในทางปฏิบัติควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเม่ือมีจํานวน 30 คนขึ้นไป แต่ในกรณี
ของนักศึกษากลุ่มนี้ ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น ๒ กลุ่ม ซ่ึงต่างจากนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษรหัส 61 ท่ีมีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด 47 คน และได้มีการแบ่งการเรียน           
การสอนเป็น 2 กลุ่ม  
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  จากเหตุผลข้างต้น ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขออนุญาตแบ่งกลุ่มนักศึกษา 
หมู่เรียน 631230201 จํานวน 45 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน            
ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือการขอแบ่งกลุ่มนักศึกษา            
หมู่เรียน 631230201 ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอแบ่งกลุ่มนักศึกษา หมู่เรียน 631230201 โดยมอบหมาย
ให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปรับแก้เหตุผลให้ชัดเจน            
สามารถมองเห็นถึงผลกระทบจากการมีนักศึกษา จํานวน 45 คน ท่ีอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ            
และมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา หรืออาจกล่าวอ้างถึงผลการเรียนของนักศึกษา                             
จํานวน 45 คน มีผลการเรียนต่ํากว่าภาคเรียนอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา เป็นต้น เพ่ือท่ีประธานจะได้นําข้อมูล
ดังกล่าวเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไมมี 
 
เลิกประชุมเวลา   16.0๐   น. 
 
 
 
 
               (นางศิริพร  ร่วมชาติ)                   (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


